

ประจำวันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2557

### นิวัฒน์ธำรงแจแนแผนขายข้าว 4 แสนตันใช้หนี้

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ แถลงกรณีการระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวว่า ในช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาจะระบายข้าวไปแล้วประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งแบ่งเป็นภาคเอกชนที่มีสัญญาส่งข้าวไปต่างประเทศ 8.6 แสนตัน ตลาดล่วงหน้าอีก 1.1 แสนตัน รวมประมาณ 9.7 แสนตัน

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวอีกว่า สัปดาห์นี้จะระบายข้าวเพิ่มเติม เนื่องจากมีข้อเสนอแนะจากนักวิชาการ นักการเมืองว่าควรระบายข้าวเพิ่มขึ้นและถ้าระบายได้หมดก็จะเป็นผลดี ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องดำเนินการเป็นขั้นตอน ซึ่งครั้งนี้จะระบายประมาณ 4 แสนตัน เดิมเคยทำไว้แค่ 2 แสนตัน ถ้ามีผู้สนใจอีก ก็สามารถระบายข้าวได้เพิ่มอีก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการอย่างเต็มที่

"จะประกาศที่โออาร์ให้ผู้ค้าข้าวทุกรายในวันที่ 6 ก.พ.นี้ เพื่อให้ผู้สนใจดูรายละเอียดและเสนอราคา ซึ่งรัฐบาลจะมีราคากลางในการเริ่มประมูลที่เป็นไปตามตลาดโลก โดยจะมีการระบายทั้งหมด 4 แสนตัน แบ่งเป็น ข้าวขาว 5 เปอร์เซนต์ จำนวน 1 แสนตัน ข้าวหอมมะลิ จำนวน 1 แสนตัน ข้าวหอมจังหวัด 5.5 หมื่นตัน ข้าวเหนียวขาว 4 หมื่นตัน ข้าวปทุม 2 หมื่นตัน และให้ยื่นซองในวันที่ 12 ก.พ. จากนั้นจะเปิดซองต่อรองราคาในวันที่ 13 ก.พ. และจะได้ทราบผลในวันที่ 14 ก.พ. ซึ่งถ้าได้รับการตอบรับที่ดี จนสามารถระบายข้าวได้ทั้งหมดก็จะดำเนินการต่อไปทันที แต่ถ้าการตอบรับไม่ดีนักก็ต้องกำหนดทำที่อีกครั้งหนึ่ง จึงขอเชิญชวนมาช่วยกันซื้อข้าวเพื่อนำเงินไปจ่ายชวนาตามคำแนะนำของผู้ นักการเมือง ควบคู่กับการหาเงินกู้โดยกระทรวงการคลัง ที่ทำงานคู่ขนานกันอย่างเต็มที่ทั้งในส่วนกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคลังเพื่อแก้ไขปัญหา" รมว.พาณิชย์ กล่าว

เมื่อถามว่าการระบายข้าวครั้งนี้ จะทำให้ชาวนาที่ได้รับผลกระทบได้รับเงินจากโครงการจำนำข้าวแน่นอนหรือไม่ นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่า การระบายข้าวก็เป็นไปตามราคาที่ปะปนกัน ถ้าระบายได้ 1 ล้านตันก็จะเป็นเงินประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ยืนยันว่าข้าวสต็อกมีพร้อมที่จะระบาย ขออย่างเดียวขอให้มีคนมาซื้อ ไม่ว่าจะเป็นักการเมืองหรือผู้ว่าราชการประเทศก็ช่วยแนะนำให้มาซื้อด้วย เพราะยิ่งระบายหมดเร็วเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น

"เราทำสองทางพร้อมกัน ทั้งในด้านการระบายข้าวและการกู้เงิน เราพยายามอย่างยิ่งให้ได้เงินมาให้ชาวนาโดยเร็วที่สุด เพราะการจ่ายให้กับชาวนามากที่สุดต่อวันจากสาขาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทั่วประเทศได้เพียงวันละ 4 พันล้านบาท จึงต้องใช้เวลา ถ้ารัฐบาลมีเงิน 1 หมื่นล้านก็ได้หลายวัน และจะจ่ายให้กับประชาชนมากมาย อย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องทยอยจ่ายอยู่แล้ว ตามความสามารถของสาขาธนาคาร ซึ่งในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาก็จะทำงานเนื่องจากทุกฝ่ายต้องช่วยกันอย่างเต็มที่" นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

ส่วนความก้าวหน้าในการหาเงินมาจ่ายให้ชาวนาในโครงการ เรื่องการกู้เงินหรือหาแหล่งเงินนั้น นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่า กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากตนไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยแต่เท่าที่ทราบกระทรวงการคลังจะดำเนินการอย่างเต็มที่ ซึ่งต้องรอให้กระทรวงการคลังให้ข้อมูลอีกครั้ง ซึ่งตนเชื่อมั่นว่ากระทรวงการคลัง สามารถดำเนินการได้พอสมควร

เมื่อถามถึงกรณีบริษัท เปย์ต้าอวง ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าของจีน ที่ได้ยกเลิกการสั่งซื้อข้าวจำนวน 1.2 ล้านตันจากไทยนั้น นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่า ได้ยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจของมณฑลไม่ใช่วิสาหกิจกลาง จึงกลัวว่าจะเกิดปัญหา หาก ป.ป.ช. ชี้ถ้าต้องเป็นรัฐวิสาหกิจกลางเท่านั้น เขาอาจมีปัญห เขาจึงตัดสินใจยกเลิก อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้อ้างเหตุผลมา เรื่องนี้เป็นความกังวลจากการระบุง้อกลาวหาของป.ป.ช. ว่ารัฐวิสาหกิจจำเป็นต้องเป็นของรัฐบาลกลาง เมื่อเป็นแบบนี้คู่ค้าที่เป็นรัฐวิสาหกิจท้องถิ่นจึงกังวลใจ

เมื่อถามถึงกรณีข้าวหายจากโกดังจากจังหวัดอุตรธานีกว่า 3.4 แสนกิโลกรัมนั้น นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับรายงาน หากมีข้อมูลจะนำมาชี้แจงทันที เมื่อถามถึงกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทำหนังสือถึงรัฐบาลให้ยกเลิกโครงการรับจำนำข้าว นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่า เท่าที่ตนดูคร่าวๆ จากข่าว ก็เห็นว่าเป็นเรื่องเก่าๆ ซึ่งเนื้อความส่วนใหญ่เคยส่งมาทั้งหมดแล้วและมีการโต้ตอบการ ทั้งนี้เมื่อได้เห็นจดหมายตัวจริงก็พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อถามว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นปัญหาต่อรัฐบาลมาก หากได้กลับมาเป็นรัฐบาลจะดำเนินการต้องหรือไม่ นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐบาลนี้ แต่ว่าขณะนี้เราเป็นรัฐบาลรักษาจะไปทำอะไรของใหม่หรือทำอะไรที่เป็นผลผูกพันรัฐบาลใหม่ไม่ได้ ขณะเดียวกันโครงการที่ทำมาแล้วและจะจบในเดือน ก.พ. ก็หยุดไม่ได้เหมือนกัน ซึ่งหลังจากนั้นจะทำอะไรไม่ได้เพราะอยู่ในรัฐบาลรักษาการเท่านั้น อย่างไรก็ตามคงจะพูดอะไรไม่ได้ เพราะการเลือกตั้งยังไม่เรียบร้อย

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

## รัฐโหมระบายข้าวจ่ายหนี้ชาวนา

แหล่งข่าวจาก กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศ ได้สรุปแผนระบายข้าวแบบเปิดประมูลเป็นการทั่วไปเสนอให้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ พิจารณาแล้ว เบื้องต้นกำหนดปริมาณระบายหลายแสนตัน อาจถึงปริมาณ 5 แสนตัน และคาดว่าจะเปิดประมูลได้ภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะสถานการณ์ราคาข้าวไทย อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ คาดว่าจะมีเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลจำนวนมาก

แหล่งข่าวผู้ส่งออกข้าว เปิดเผยว่า ตามที่นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้ออกมาแถลงว่า ได้มีการระบายข้าวแบบเฉพาะเจาะจงให้เอกชน 7 ราย ปริมาณ 8 แสนตันนั้น ได้รับการยืนยันจากผู้ส่งออกข้าวว่าภาครัฐได้เรียกไปทำสัญญาจริง โดยขอให้ช่วยเหลือเนื่องจากรัฐบาลไม่มีเงินจ่ายค่าข้าวให้กับชาวนา จึงต้องการให้มาช่วยซื้อ โดยมีเอกชน 4 รายเข้าไปรับซื้อ ได้แก่ บริษัทข้าวไชยพร บริษัทนครหลวงค้าข้าว บริษัทเอเชียโกลเด้นไรซ์ บริษัท เม้งไต้ ข้าวที่ตกลงขายกันนั้นเป็นข้าวขาว 5 % ในฤดูกาลผลิตปี 2555/56

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เปิดเงื่อนไขให้เอกชนอย่างอิสระเต็มที่ ให้สามารถเลือกกองข้าว เลือกโกดังได้ ตกลงขายในราคาเฉลี่ยตันละ 11,000 หรือ 11 บาทต่อกก.จากราคาตลาดขณะนี้ที่ซื้อขายกันในราคา 13,500 บาทต่อดัน หรือ 13.5 บาทต่อกก.จากราคาดันทุนไม่รวมค่าเก็บรักษาและค่าดอกเบี้ยที่รัฐบาลรับจำนำ 1.5 หมื่นบาทต่อดันข้าวเปลือกคิดเป็นข้าวสารราคา 2.4 หมื่นบาทต่อดัน เท่ากับขาดทุนทันที 1.3 หมื่นบาทต่อดัน

"เข้าใจว่ารัฐยอมเงื่อนไขเพื่อนำเงินมาจ่ายชาวนา ได้เงินก้อนนี้มาสัก 8.8 พันล้านบาท ขาดทุนล็อตนี้ไปประมาณ 10,400 ล้านบาท แต่คงไม่ได้เงินทันทีและเป็นจำนวนเพียงน้อยนิด เมื่อเทียบกับหนี้ที่ค้างอยู่แสนล้าน ถึงอย่างไรก็ต้องให้ส่งออกก่อน จึงจะได้เงินเข้ามา เร็วสุดน่าจะเป็นประมาณ 1 เดือน เว้นแต่ให้ผู้ส่งออกไปทำแพคกิ้งเครดิตไว้และนำเงินสดมาจ่ายให้รัฐก่อน หรือให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.สำรองจ่ายเงินไปก่อน ถ้ามั่นใจได้เงินแน่ แต่ไม่รู้ว่าจะผู้ส่งออกจะเอาด้วยหรือไม่กับวิธีการนี้"

ผู้เชี่ยวชาญการค้าข้าว กล่าวว่า วิธีการที่รัฐดำเนินการด้วยการระบายข้าวถือเป็นแนวทางที่ถูกต้อง แต่เงื่อนไขยังเป็นที่น่าเปรียบของภาคเอกชน สะท้อนให้เห็นว่ารัฐหมดสิ้นหนทางในการระบาย ต้องหันมาพึ่งผู้ส่งออก ถ้าคิดได้ตั้งแต่แรกปัญหาคงไม่บานปลายมากเหมือนในขณะนี้

"ถ้าไม่หวังขายให้รายเดียวอย่างสยามอินดิโก้ รับผูกขาดข้าวทั้งหมดแล้วไม่มีเครือข่ายตลาด คงไม่มีปัญหามากมายขนาดนี้ ถึงอย่างไรก็ยังเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องอยู่ดี การแทรกแซงด้วยเงินสูงๆ ทำให้ตลาดบิดเบือน ด้มพ์ขายราคาต่ำๆ ทำให้งบประมาณสูญเสียโดยใช่เหตุ ผู้นำเงินไปจ่ายตรงช่วยปัจจัยการผลิตชาวนาดีกว่า"

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การที่รัฐบาลไม่สามารถจัดตั้งได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือนจากนี้ จะทำให้การกำหนดนโยบายข้าวไม่เกิดขึ้น ขณะที่ทิศทางตลาดมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะสงครามแข่งขันด้านราคา และมีทิศทางที่ราคาจะตกต่ำลง เห็นได้จากสัญญาณราคาข้าวเปลือกเจ้าในตลาดขณะนี้เฉลี่ยที่ตันละ 8,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคารับจำนำที่กำหนดไว้ที่ตันละ 1.5 หมื่นบาท ทำให้รายได้ของชาวนามีโอกาสลดลงและหากประเมินภาวะการแข่งขันในตลาดโลก ประกอบด้วยแล้วมีโอกาสที่ข้าวไทยจะลดลงอีก

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวตกต่ำลงมาจาก การที่รัฐบาลไทยมีสต็อกข้าวสูงถึง 17-18 ล้านตันและมีความต้องการระบายออก เพื่อนำเงินมาช่วยให้ชาวนาที่ร่วมโครงการ ทำให้ตลาดรับรู้ว่ามีซัพพลายสูง

นอกจากนี้ คู่แข่งประเทศอื่น ได้แก่ เวียดนาม ผลผลิตกำลังจะออกสู่ตลาดและจำเป็นต้องเร่งระบายข้าวออกนอกประเทศ ทำให้ทิศทางราคาข้าวของเวียดนาม จะลดลงต่ำกว่า ตันละ 400 ดอลลาร์ และอาจเป็นตัวจุดราคาข้าวไทยลงอีก หากต้องมีการแข่งขันกันขายในตลาดใดตลาดหนึ่งร่วมกัน

"การค้าข้าวในตลาดโลกแต่ละปีประมาณ 48-39 ล้านตัน ก่อนหน้านี้ไทยเป็นรายใหญ่ที่มีส่วนแบ่งตลาด 1 ใน 3 หรือประมาณ 10 ล้านตัน แต่หลังดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวทำให้ราคาข้าวไทยสูงขึ้นมาก จนตลาดรองรับไม่ได้ หากต้องการระบาย 17-18 ล้านตันต้องใช้เวลาและมีความเสี่ยงสูงที่ราคาจะไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ"นายชูเกียรติ กล่าว

ทั้งนี้ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องควรปรับวิธีการดูแลรายได้ของชาวนาไม่ให้เกิดผลกระทบจากภาวะการแข่งขันด้านราคาที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะข้าวนาปรังที่ผลผลิตกำลังจะออกสู่ตลาด ด้วยการนำโครงการประกันรายได้กลับมาใช้

นายชาญชัย รัชชนานนท์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวเปลือกเจ้าในตลาดขณะนี้เฉลี่ยที่ตันละ 8,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาปกติเมื่อเทียบกับภาวะตลาดที่พบว่าความต้องการซื้อไม่ได้มีสูงมาก อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าขณะนี้ในช่วงที่ไม่มีข้าวออกสู่ตลาดแต่ราคากลับไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นชี้ให้เห็นว่าทิศทางราคาข้าวจากนี้มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาดจริงในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย. และช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. ปริมาณรวม 8-9 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตในช่วงนี้มีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำจนกระทบต่อรายได้ของชาวนา ขณะเดียวกันรัฐบาลรักษากรกก็ไม่น่าจะมีความสามารถในการเข้ามาดูแลราคาข้าวในตลาดได้จึงถือเป็นความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

"ตอนนี้ รัฐบาลใช้วิธีระบายข้าวในสต็อกเพื่อนำเงินมาจ่ายค่าข้าวให้ชาวนา ซึ่งช่วง 1 เดือนจากนี้ ถือเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่จะดำเนินการเพราะผลผลิตยังไม่ออกสู่ตลาด วิธีการระบายเห็นว่าการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปน่าจะเหมาะสมที่สุดแต่ไม่ควรกำหนดปริมาณสูงสุด แต่ให้เอกชนเสนอซื้อตามความต้องการ"นายชาญชัย กล่าว

คลังปวดหัวหาแหล่งเงินจำนำข้าว

นายรังสรรค์ ศีรวิรสาศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวยอมรับว่ากระทรวงการคลัง พยายามหาแหล่งเงินทุกช่องทาง โดยเฉพาะการกู้เงินจากธนาคาร โดยธนาคารต่างๆ ต้องการให้กู้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้ไปประทวนไปนานแล้วแต่ไม่ได้เงิน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะหากปล่อยกู้ จะได้รับแรงกดดันจากกลุ่มผู้ชุมนุมและยังสร้างกระแสถอนเงินฝาก

อย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึ่ง รัฐบาลได้พยายามผลักดันกระทรวงพาณิชย์ ให้เร่งระบายข้าว แม้ขายขาดทุนก็ต้องยอม ขณะที่ สบ.เองก็ เร่งหาเงินทุกแนวทาง แต่ยอมรับเมื่อถูกโจมตีจากมีอบ กปปส.ทำให้ขั้นตอนหาเงินติดขัดไปทุกทาง

ทั้งนี้ ทาง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบ.น.) ได้จัดประมูลวงเงินกู้แล้ว 2 หมื่นล้านบาท แต่ประสบความล้มเหลวสถาบันการเงินไม่สนใจเข้าร่วม จึงจะเชิญตัวแทนจากสถาบันการเงินมาหารือ เพื่อปรับเงื่อนไขการกู้เงินให้มีความจูงใจมากขึ้น เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา แต่ก็มีกรณีการเลื่อนการหารือออกไปก่อนเนื่องจากทางธนาคารแจ้ง

ขอยกเลิกการประชุมเนื่องจากความไม่ชัดเจนในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงินครั้งนี้ยังเป็นกังวลของทั้งฝั่งผู้ให้กู้และผู้ที่จะขอกู้

"สบน. ได้แจ้งยกเลิกการประชุมผู้บริหารของสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อชี้แจงแผนการกู้เงินที่จะนำมาใช้จ่ายในโครงการรับจำนำข้าว โดยเป็นการยกเลิกอย่างกะทันหัน ก่อนเวลาที่จะประชุมเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการประชุม" รายงานข่าวกล่าว

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ สบน. จะดำเนินการเปิดประมูลเงินกู้เพื่อโครงการจำนำข้าวเป็นครั้งที่สอง หลังจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ได้ยกเลิกการประมูลเงินกู้วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เนื่องจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่ไม่สนใจเข้าร่วมประมูล

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการ สบน. กล่าวว่า สบน. ไม่ได้มีการนัดประชุมร่วมกับสถาบันการเงินตามที่เป็นการข่าวแต่อย่างใด

ขณะที่แหล่งข่าวจาก ธนาคารพาณิชย์ กล่าวว่า วานนี้ (3 ก.พ.) ธนาคารยังไม่ได้รับหนังสือเชิญร่วมประมูลเงินกู้เพื่อใช้ในโครงการจำนำข้าวรอบใหม่ ที่ สบน. จะเปิดประมูลวงเงิน 4 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม ธนาคารต้องพิจารณาข้อกฎหมายอย่างรอบคอบในการจะปล่อยกู้หรือไม่

นายพยุหศักดิ์ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บอร์ดกรุงไทย ไม่ได้รับการเสนอจากฝ่ายจัดการ หรือ จากนายวรภักธ ันยวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ในการปล่อยกู้โครงการรับจำนำข้าวแต่อย่างใด ซึ่งก่อนหน้านี้ นายวรภักธ ได้ปฏิเสธข่าวไปแล้ว และคิดว่าข่าวที่ออกมาในสังคมออนไลน์ เกิดจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการให้เกิดความเข้าใจผิด

ในฐานะที่ธนาคารกรุงไทยดำเนินธุรกิจ ทางฝ่ายจัดการจะดำเนินการบนระเบียบและทำในสิ่งที่มีกฎหมายรองรับ เป็นธรรมาภิบาล ซึ่งจะทำธุรกิจที่มีผลตอบแทนหรือประโยชน์แก่องค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บนพื้นฐานความรอบคอบ

"บอร์ดจะพิจารณาเรื่องใดๆ ก็รอดฝ่ายจัดการเสนอมา แต่ในขณะนี้ไม่มีเรื่องนี้ และในการประชุมบอร์ดวันที่ 4 ก.พ. นี้ ก็มีแต่วาระประชุมตามปกติ" นายพยุหศักดิ์ กล่าว

ขณะที่ สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ได้ตรวจสอบพบว่าล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2557 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ ตม 0012/0300 ถึงนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เรื่องการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล โดยมีสาระสำคัญอยู่ที่การแจ้งเตือนให้ นายกิตติรัตน์ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อนำมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าว

"สตง. มีความห่วงใยต่อการดำเนินการใดๆ ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีปัญหาการจ่ายเงินรับจำนำข้าวดังกล่าวข้างต้น พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก (นาปี) ปีการผลิต 2556/57 จากแหล่งใดๆ ก็ตาม จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ขัดหรือแย้งต่อบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องโดยเคร่งครัดและรอบคอบ เพราะหากการดำเนินการดังกล่าวเข้าสู่การวินิจฉัยชี้ขาดโดยองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วปรากฏว่าการดำเนินการไม่ถูกต้อง ผู้อนุมัติและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น" หนังสือ สตง.ระบุ

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่ผ่านมา สตง. ยังได้ทำหนังสือแจ้งถึง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ทบทวนและยุติการโครงการรับจำนำข้าวในฤดูกาลต่อไป ภายหลังจากตรวจสอบพบปัญหาในขั้นตอนการดำเนินงานจำนวนมาก และทำให้รัฐบาลขาดทุนเป็นจำนวนเงินหลายแสนล้านบาทด้วย

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

## สดง.แนะรัฐเลิกจำหน่ายข้าวหลังขาดทุนอ่วม

น.ส.ประพิร์ อังกินันท์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สดง. ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ม.ค.57 หลังจากได้เข้าไปตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ตั้งแต่ฤดูกาลผลิตปี 48/49 และปี 49/50 และการประกันราคาข้าวของรัฐบาลประชานิยม เมื่อปีการผลิต 52/53 และฤดูกาลผลิตปี 53/54 ต่อเนื่องมาถึงการรับจำนำข้าว ฤดูกาลผลิตปี 54/55 ซึ่งกำหนดกรอบการใช้เงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท

จากการหารือกับส่วนราชการต่างๆ และรับข้อมูลจากคณะอนุกรรมการปิดบัญชี ยอมรับว่า โครงการรับจำนำข้าว มีความเสี่ยง และจุดอ่อนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไปจนถึงการระบายข้าว ทำให้เกิดการสวมสิทธิ์ และทุจริตในทุกขั้นตอนของโครงการรับจำนำข้าว และการประกันราคาข้าว เพราะขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ถูกต้อง เกินความจริง และไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างทั่วถึง

ขณะที่เจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า หรือ อคส. และองค์การตลาดเพื่อการเกษตร หรือ อตก. ไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ โดยเฉพาะการหักค่าความชื้น สิ่งปลอมปน ระหว่างการจำนำ เมื่อเจ้าหน้าที่ไปประจำตามจุดและยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในการเก็บข้าวในสต็อกอย่างแท้จริง จนทำให้ข้าวเสื่อมคุณภาพ รวมถึงระบายข้าวได้น้อย และล่าช้า การทำสัญญาการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี กับจีน ไม่มีข้อเท็จจริงว่า รัฐวิสาหกิจทั้งสองประเทศสามารถทำสัญญาซื้อขายข้าวร่วมกัน

ส่วนข้อมูลจากคณะอนุกรรมการปิดบัญชี พบว่าตัวเลขข้าวสารคงเหลือในคลังสินค้า ทั้งของ อคส. และ อตก. ไม่ครบถ้วน มีการแก้ไขข้อมูลบ่อยครั้ง รวมทั้งยังปรับเพิ่มตัวเลขข้าวสารคงเหลือ 27 มิ.ย.56 สูงขึ้น 2.98 ล้านตัน แต่ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ ซึ่ง สดง.ตรวจสอบแล้วพบว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในฤดูกาลผลิตปี 54/55 และปี 55/56 ณ วันที่ 31 พ.ค. ผลขาดทุน 3.32 แสนล้านบาท สูงกว่าตัวเลขของคณะอนุกรรมการปิดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมียอดขาดทุน 2.2 แสนล้านบาท อีกทั้งยังพบว่าข้าวในสต็อกของรัฐบาล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่ฤดูกาลผลิตปี 54-56 มีจำนวน 13 ล้านตัน ทำให้รัฐบาลต้องแบกรับภาระงบประมาณ เงินต้น และดอกเบี้ย จากโครงการรับจำนำข้าว

ดังนั้น สดง.จึงเสนอให้รัฐบาลต้องยุติโครงการรับจำนำข้าวในครั้งต่อไป ด้วยการหาแนวทางอื่นมาช่วยเหลือเกษตรกรแทน เช่น การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย

นอกจากนี้ สดง.ยังได้ทำหนังสือถึง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หลังจาก ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ให้ปรับเพดานหนี้สาธารณะจาก 1.321 ล้านล้านบาท ลดเหลือ 1.316 ล้านล้านบาท หลังจากที่รัฐบาลได้ปรับกรอบเงินกู้โครงการรับจำนำข้าว จาก 2.7 แสนล้านบาท ลงมาเหลือ 1.3 แสนล้านบาท เพื่อให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน และจัดหาเงินกู้มาจ่ายคืนให้กับชาวนา โดย สดง.มีความห่วงใยต่อการหาเงินจากการหาเงินจากแหล่งต่างๆ ของกระทรวงการคลัง และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจ่ายเงินจำนำข้าวล่าช้า โดยกระทรวงการคลังต้องทำตามกฎหมาย ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ไม่เช่นนั้น ผู้ลงนามอนุมัติต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## ผู้ส่งออกแนะรัฐเลิกขายข้าวเก่า

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ประธานกรรมการ บริษัท อุกัยโปรดิวส์ จำกัด ในฐานะนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ราคาข้าวไทยปรับลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2556 จึงเป็นเรื่องยากที่การส่งออกข้าวในปีนี้จะมียุทธศาสตร์แข่งขันที่ดีขึ้น เพราะคู่แข่งสำคัญของไทยคือเวียดนาม จะมีข้าวฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาดในเดือนก.พ.นี้ในปริมาณมาก และมีท่าทีจะปรับลดราคาเพื่อแข่งขันกับข้าวไทย โดยปัจจุบันข้าวเวียดนามราคาตันละ 380 ดอลลาร์ต่ำกว่าข้าวไทยประมาณ 50-60 ดอลลาร์ แต่การที่เงินบาทอ่อนค่าการส่งออกจึงยังไปได้ดี

นอกจากนั้น ไทยยังมีอุปสรรคเรื่องสต็อกข้าวของรัฐที่สูงถึง 15 ล้านตันข้าวสาร และต้องเร่งระบายเพื่อนำเงินไปใช้หนี้เกษตรกร ซึ่งปัญหานี้ทั้งคู่แข่งและผู้นำเข้าต่างรับรู้ และนำมาเป็นเงื่อนไขขกตราคารับซื้อข้าวไทย และบางประเทศยังมีความกังวลเรื่องข้าวเก่า จึงไม่ยอมเปิดตลาดให้ไทย เช่นกรณีของประเทศอิรัก ซึ่งไทยเสียตลาดไปในปีที่ผ่านมา โดยอิรักหันไปนำเข้าข้าวจากอาร์เจนตินาและสหรัฐ ซึ่งมั่นใจได้ว่าเป็นข้าวใหม่แม้ว่าราคาจะสูงกว่าข้าวไทยก็ตาม

"สถานการณ์ข้าวของไทยตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจะต้องวางแผนร่วมกันทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางตลาดเก่าคืน และเร่งระบายสต็อกด้วยการส่งออกเป็นหลัก รัฐบาลควรประกาศว่าในปีนี้จะไม่ขายข้าวเก่า งดทำนาปรังโดยสิ้นเชิง และเลิกโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งการประกาศไม่ขายข้าวเก่าจะส่งผลให้ตลาดมั่นใจในคุณภาพข้าวไทยมากขึ้น และข้าวเก่าที่มีอยู่ต้องระบายเพื่อบริโภคในประเทศเป็นหลัก"

ทั้งนี้ การระบายข้าวในสต็อกจะต้องดำเนินการควบคู่กับการงดทำนาปรังโดยสิ้นเชิง เพื่อตัดวงจรข้าวเข้าสู่โกดัง โดยเฉพาะข้าวคุณภาพต่ำที่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ และรัฐต้องชดเชยเกษตรกรในรูปแบบของการจ่ายเงินโดยตรง เกษตรกรที่ยังปลูกข้าวอยู่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ขณะที่เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีจะได้รับการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตจากภาครัฐแทนการรับจำนำข้าวทุกเมล็ด วิธีการนี้แม้จะใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี กว่าที่ข้าวในสต็อกจะหมด แต่เป็นการเริ่มต้นที่ดี

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องวางแผนเรื่องข้าวอย่างจริงจัง ส่วนการประชาสัมพันธ์เป็นโครงการลดราคา เช่น โรงไฟฟ้า จะไม่ได้ผลแน่นอน สุดท้ายข้าวจะเป็นปัญหาไม่จบสิ้น และไทยจะตกอยู่ในสถานะเป็นรอง ตลาดเป็นของผู้ซื้อ แม้ในปี 2556 ตัวเลขอย่างเป็นทางการไทยจะส่งออกได้ 6.8-6.9 ล้านตัน สูสีกับเวียดนาม แต่ในความเป็นจริงเวียดนามขายบาร์เตอร์เทรดกับจีนกว่า 1.5 ล้านตันและไม่ได้ลงบัญชีไว้

สำหรับการส่งออกข้าวไทยในปี 2557 ซึ่งตั้งเป้าไว้ 8 ล้านตันนั้น โดยส่วนตัวคิดว่าไม่เกิน 7.5 ล้านตัน เพราะเวียดนามยังปรับลดราคาเพื่อแข่งขันกับไทย แต่หากไทยสามารถประมูลการรับซื้อข้าวของตลาดอิรักซึ่งนำเข้าปีละ 7-8 แสนตันได้บ้าง การส่งออกน่าจะดีขึ้น ส่วนตลาดข้าวอื่น เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ขณะนี้ประมูลซื้อจากเวียดนามไปหมดแล้ว

"ตลาดที่ยากได้มากคือตลาดอิรักซึ่งเคยเป็นของไทย แต่การทวงคืนตลาดเป็นเรื่องยาก รัฐบาลต้องร่วมมือด้วย ตลาดนี้ต้องขายข้าวใหม่ทั้งหมด หากผู้ประกอบการรายใดไม่ให้ความร่วมมือ รัฐต้องลงโทษขั้นสูงสุดคือแบล็กลิสต์ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับ กอบกู้ภาพลักษณ์ของข้าวไทยได้เร็วขึ้น"

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

## ได้เฉียดหมื่นล้านจ่ายชวานา

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากที่สมาคมได้เจรจากับกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอซื้อข้าวหอมมะลิที่เพิ่งเก็บเกี่ยวในฤดูการผลิตใหม่ 2556/57 โดยตรงจากรัฐบาลไม่ต้องจ้างโรงสีสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารส่งเก็บเข้าคลังกลาง ทำให้มีภาระค่าขนข้าว ค่าเช่าคลังเอกชน และข้าวอาจมีปัญหาเสื่อมคุณภาพหากเก็บนานๆ ขณะที่ผู้ส่งออกจะจับคู่โดยตรงกับโรงสีเพื่อส่งสีแปร และปรับปรุงคุณภาพตามที่คุณภาพตามที่ต้องการโดยจ่ายเงินเพิ่มให้กับโรงสีในอัตราที่ตกลงกัน

ทั้งนี้โดยสรุปมีผู้ส่งออกเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 20 ราย คิดเป็นปริมาณข้าวที่ขอซื้อจากกระทรวงพาณิชย์ทั้งสิ้นประมาณ 3.2 แสนตัน ในราคาหน้าคลัง (โรงสี) ที่ 27.10 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 2.71 หมื่นบาทต่อตัน แต่หากรวมค่ากระสอบ ค่าปรับปรุงข้าว 150-200 บาทต่อตัน ที่ผู้ส่งออกต้องจ่ายให้โรงสี จะมีต้นทุนที่ประมาณ 29-30 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 2.9-3.0 หมื่นบาทต่อตัน รัฐจะขาดทุนต่อตันประมาณ 5 พันบาท (คิดจากข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 15% รัฐบาลรับจำนำมาที่ราคา 2 หมื่นบาท คิดเป็นราคาข้าวสาร 3.5 หมื่นบาทต่อตัน)

"รัฐต้องยอมขาดทุน เพราะหากขายตามต้นทุนที่รับจํานามากก็ไม่มีใครซื้อ เพราะขณะนี้ราคาข้าวหอมมะลิในตลาดโลกได้ลดลงมาเหลือเฉลี่ยที่ 960-1,050 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน (2.88-3.15 หมื่นบาทต่อตัน ค่าหน่วยที่ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงในขณะนี้ทำให้การแข่งขันส่งออกทำได้ดีขึ้น แต่เราก็กําไรไม่มาก โดยตลาดที่นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิใหม่ และเป็นตลาดที่เราส่งออกขณะนี้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน เป็นต้น" นายเจริญ กล่าวและว่า

จากการขายข้าวสารหอมมะลิโดยตรงแก่ผู้ส่งออกครั้งนี้จํานวน 3.2 แสนตันจะทำให้รัฐมีรายได้เกือบหมื่นล้านบาท (ประมาณ 8.67 พันล้านบาท) ซึ่งรัฐบาลสามารถนำไปจ่ายหนี้ที่ติดค้างเงินรับจํานาข้าวชานาได้อีกจํานวนหนึ่ง อย่างไรก็ตามจากไทยมีปัญหาทางการเมืองที่เริ่มวิกฤติขึ้นทุกขณะ ล่าสุดมีผลทำให้ลูกค้าบางส่วนชะลอการรับมอบสินค้าเพื่อรอสถานการณ์ จากที่ส่วนใหญ่สัญญาการส่งมอบจะทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งในเรื่องนี้ทางสมาคมได้ทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถขยายเวลารับสินค้าได้นานขึ้น

ขณะที่นายสุเมธ เหล่าโมราพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดเผยว่า ซีพีเป็น 1 ในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการซื้อข้าวหอมมะลิตรงจากรัฐบาลประมาณ 5 หมื่นตัน โดยเริ่มทยอยส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งจากนี้จะทยอยส่งมอบไปเรื่อยๆ โดยต้องนำใบขนสินค้าขาออกส่งเป็นหลักฐานให้กระทรวงพาณิชย์ เพราะเป็นข้าวเพื่อการส่งออกเป็นการเฉพาะ ไม่ใช่เข้ามาจำหน่ายในประเทศ ถือเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยรัฐบาลลดต้นทุน และระบายข้าวได้เร็วขึ้น

"ปีหนึ่งๆ ไทยเราผลิตข้าวหอมมะลิได้ประมาณ 3 ล้านตันข้าวสาร ส่งออกประมาณ 2 ล้านตัน บริโภคภายในประเทศประมาณ 1 ล้านตัน ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ทางสมาคมเสนอขอซื้อข้าวโดยตรงจากรัฐบาล จากครั้งแรกก็จับคู่กับโรงสีไปรวม 3 แสนตัน ส่วนข้าวชนิดอื่น เช่น ข้าวขาวกับข้าวเหนียว เราก็เคยคุยกับกระทรวงพาณิชย์อยากให้มีการซื้อขายในลักษณะเดียวกันแต่เนื่องจากสเปกการรับข้าวยังไม่ค่อยชัดเจนในส่วนนี้จึงยังไม่เกิดขึ้น

ด้านแหล่งข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ กระทรวงพาณิชย์จะเปิดประมูลขายข้าวในสต็อกเป็นการทั่วไปให้ผู้ประกอบการ แต่ยังไม่ได้กำหนดชนิดและปริมาณ โดยเป้าหมายจะยังอยู่ที่ทั้งปี 5 แสน-1 ล้านตัน ทั้งนี้ยอมรับว่าต้องเร่งให้มีการระบายด้วยวิธีการประมูลทั่วไปมากขึ้น เนื่องจากการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจีรอบใหม่ไม่สามารถทำได้เพราะผลการสืบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่า การระบายข้าวของกรมไม่โปร่งใสทำให้ต้องหยุดการระบายข้าวด้วยวิธีการดังกล่าวไว้ก่อน

ด้านนางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การที่รัฐบาลเตรียมจะเปิดประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อระบายข้าวในโกดังนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่แรกเพื่อระบายข้าวที่มีอยู่จํานวนมากในคลัง แต่ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้เปิดประมูลต่อเนื่องและมีความกังวลว่าจะไม่ได้ราคาสูงตามที่กำหนดไว้ ประกอบกับเอกชนก็มีความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสในวิธีการประมูลจึงทำให้การระบายข้าวด้วยวิธีการดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจจากเอกชนมากนักแต่ขณะนี้เนื่องจากการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจีในล็อตใหม่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นรัฐบาลรักษาการเกรงจะผิดรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้ข้าวในโกดังมีปริมาณมากขึ้นเพราะการรับจํานาข้าวก็ยังดำเนินการต่อเนื่อง

ขณะที่นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าว กล่าวว่าขณะนี้ราคาข้าวไทยสามารถแข่งขันได้ โดยข้าวขาว(5%)ของไทยอยู่ที่ 405-410 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ส่วนของเวียตนาม 410-415 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน

[ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ](#)

## **พาณิชย์ยันหม.ค.รัฐระบายข้าวได้ 8.6 แสนตัน**

นายนิวัฒน์ธำรงค์ บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงต่อกรณีที่รัฐบาลถูกโจมตีในเรื่องของการระบายข้าว

ว่าที่ผ่านมาแม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการ ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ระบายข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงเดือนมกราคมนี้ สามารถระบายข้าวได้ ประมาณ 8.6 แสนตัน ซึ่งเป็นการขายให้กับภาคเอกชนในต่างประเทศ ส่งมอบภายใน 6 เดือน พร้อมยืนยัน ที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามระบายข้าวในทุกรูปแบบปีละ 7-9 ล้านตัน แต่หลังจากการประกาศยุบสภา ยอมรับว่ามีอุปสรรค ตาม กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 วรรค 3 ว่าด้วยรัฐบาลไม่สามารถทำสัญญาที่ผูกพันกับรัฐบาลชุดต่อไปได้ ทั้งนี้ ภายใน 2 วัน จะมีความชัดเจนว่า ทางรัฐวิสาหกิจจีนเป่ย์ต้าอว่ง จะยกเลิกการซื้อขายแบบจีทูจี กับรัฐบาลไทย จำนวนหนึ่งล้านตันหรือไม่ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจ ไม่มีความมั่นใจหลังจากที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งป.ช.ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนโครงการนี้

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า การซื้อขายข้าวพร้อมกันทั้ง 17.8 ล้านตัน ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากปริมาณการจำนำข้าวของไทยมีอยู่เกินครึ่งของความต้องการในตลาดโลก อีกทั้งยังมีประเทศส่งออกข้าวรายอื่นอีก ซึ่งการจะระบายให้หมดทำได้ยากเพราะตลาดมีความต้องการที่จำกัด หรือประมาณ 35 ล้านตันและยังจะทำให้ราคาตกต่ำ แต่กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าทำการระบายข้าวอย่างเต็มที่ รวมถึงการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวตามปกติ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

## ‘นิวัฒน์ธำรงค์’เคาะขายข้าวเอกชน 7 ราย

นายนิวัฒน์ธำรงค์ บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวได้เสนอให้ขายข้าวปริมาณรวม 8 แสนตันให้เอกชนผู้ส่งออก 7 ราย เป็นข้าวหลายชนิดรวมกัน กำหนดส่งมอบภายใน 2-3 เดือน ซึ่งเป็นการระบายให้เอกชนนำคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมาเสนอขอซื้อข้าวรัฐบาล และอนุกรรมการได้พิจารณาด้านราคาที่เอกชนยื่นขอเข้ามา รวมถึงมีการต่อรองราคาแล้วเบื้องต้นเป็นราคาที่เหมาะสม แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้

ส่วนแผนระบายข้าวของรัฐบาลจากนี้ จะเดินหน้าขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) แต่ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเป็นการขายที่รัฐบาลใหม่สามารถนำสัญญามาทบทวนได้ ซึ่งผู้ซื้อยินดีรับข้อเสนอนี้เพราะมีความต้องการซื้อข้าวจากไทย ทำให้การเจรจาขายจีทูจีจากนี้จะมีลักษณะการซื้อขายและส่งมอบในระยะเวลานั้น ประมาณ 2-3เดือน ขณะนี้กำลังเจรจากับรัฐบาลต่างประเทศหลายราย

นายนิวัฒน์ธำรงค์ กล่าวอีกว่า ส่วนการเดินหน้าขายข้าวให้รัฐบาลมณฑลเฮย์หลงเจียง ผ่านบริษัท เป่ย์ต้าหวง ปริมาณ 1.2 ล้านตัน ขณะนี้คงต้องชะลอไว้ก่อน เพราะตามคำกล่าวหาของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ที่ระบุว่า การซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐต้องกระทำกับรัฐบาลกลางเท่านั้น จึงทำให้ฝ่ายปฏิบัติงานกำลังรอความชัดเจนว่าการขายข้าวล็อตนี้ซึ่งทำกับรัฐบาลของมณฑล สามารถทำได้หรือไม่ โดยความคืบหน้าการเจรจาล่าสุดยังอยู่ในขั้นการกำหนดราคาขายราคาและวิธีการส่งมอบ

"การขายให้เอกชน 7 รายคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะส่งมอบกันภายใน 2-3เดือน แต่ก็กำหนดในสัญญาว่าเมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาก็สามารถนำสัญญานี้มาทบทวนได้ ซึ่งเอกชนก็ยอมรับและเงื่อนไขก็จะระบุในสัญญาการซื้อขายข้าวจากสต็อกรัฐทุกสัญญาจากนี้ จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ส่วนการขายข้าวให้รัฐบาลจีน ให้ตั้งเป็นข้อควรระวังไว้ก่อนว่าจะต้องขายให้รัฐบาลกลางเท่านั้นใช่หรือไม่" นายนิวัฒน์ธำรงค์ กล่าว

ส่วนการประชุมอนุกรรมการกำกับดูแลโครงการรับจำนำข้าว ในวันที่ ที่ประชุมพิจารณาการยืดอายุใบรับรองเกษตรกรว่าควรมีการขยายเวลาให้มากกว่า 60 วันสำหรับการจำนำในยู้งฉาง เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำได้ทันเพราะจะไม่มีกรขยายเวลาโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2556/57 (ครั้งที่1) ออกไป

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)



## ณรงค์ชัยคาดทุกแบงก์กลัวไม่ปล่อยกู้ข้าว

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี และ กรรมการนโยบายการเงิน เปิดเผยว่า จากการประเมินเชื่อว่า จะไม่มีธนาคารพาณิชย์และประชาชนสนใจจะซื้อ พันธบัตรที่กระทรวงการคลังจะประมูลเพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าว เพราะประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงที่ อาจไม่ได้ผลตอบแทน หรืออาจไม่สามารถถอนหน่วยลงทุนได้ เพราะติดขัดประเด็นอำนาจรัฐบาลรักษาการ

ด้านสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้เชิญตัวแทนผู้บริหารธนาคารพาณิชย์เข้าชี้แจง โดยจะปรับ เกณฑ์เพื่อจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมประมูลเงินกู้ 1.3 แสนล้านบาท ในวันที่ 3 ก.พ.นี้ โดยมีรายงานว่าหาก ธนาคารไม่เข้าร่วมประมูลเพราะวิตกกังวลในแง่กฎหมายและการถอนเงินจะกู้เงินจากธนาคารต่างประเทศและ ธนาคารรัฐ

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรมว.คลัง กล่าวว่า ถึงวันนี้รัฐบาลควรตรวจนับสต็อกครั้งใหญ่ทั่ว ประเทศ และต้องทำวันเดียวกันเพื่อป้องกันย้ายข้าวไปนับซ้ำ หากข้าวหายจะต้องฟ้องทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง หาก มูลค่าสต็อกต่ำลงก็ต้องยอมรับผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ควรเร่งขายข้าวโดยวิธีเปิดประมูลล็อตใหญ่เป็นการทั่วไป เป็นการขายแบบยกล็อต เพื่อให้ได้ เงินมาจ่ายชานาเร็วที่สุด ไม่ใช่ขายแบบกะปริบกะปรอยเช่นทุกวันนี้

ร.อ.จิตร ศิริธรรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย กล่าวว่า ในขณะที่ชาวนาที่ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคกลาง กำลังได้รับผลกระทบอย่างมากจากการที่ไม่ได้รับเงินค่าจำนำข้าว ทำให้ เกิดการประท้วงและปิดถนน ดังนั้น สิ่งสำคัญมากที่สุดคือ ภาครัฐต้องหยุดนโยบายรับจำนำข้าว และหันมาใช้นโยบาย เพื่อส่งเสริมให้ชาวนามุ่งปลูกข้าวที่มีคุณภาพดีสุด แนะนำวิธีการลดต้นทุน พัฒนาการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ได้ข้าวที่มีคุณภาพ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## ผู้ว่าฯ ธปท.แนะรัฐบาลยอมขาดทุนเร่งขายข้าวหาเงินใช้หนี้ชาวนา

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า ความล่าช้าจากการจ่ายเงิน ให้แก่ชาวนาที่นำข้าวมาเข้าโครงการรับจำนำจะมีผลกระทบพอสมควรต่อการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือน เนื่องจาก วงเงิน 1.3 แสนล้านบาทถือเป็นวงเงินค่อนข้างสูง และเงินจำนวนนี้เป็นที่คาดหวังของชาวนาที่มีความจำเป็นต้องนำ เงินมาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน

"วงเงินค่อนข้างสูง 1.3 แสนล้านบาท เป็นที่คาดหวังของชาวนาที่รายได้ไม่สูง เพราะมีความจำเป็นต้องใช้ จ่าย มีตัวคุณ มีลูกโซ่ทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง พอไม่ได้เงินเราจะเห็นทันทีว่าปฏิภณลูกโซ่จะหายไปด้วย มี ผลกระทบด้านอุปโภค-บริโภค การใช้จ่ายในชนบทหลายๆ ที่แน่นอน" ผู้ว่าฯ ธปท.ระบุ

พร้อมเห็นว่า ทางแก้ที่ดีที่สุดขณะนี้คือรัฐบาลควรเร่งขายข้าวให้ได้เงินมาเพื่อใช้หนี้ให้แก่ชาวนาที่นำ ข้าวมาจำนำไว้ เพราะแม้การขายข้าวอาจจำเป็นต้องยอมขาดทุนบ้าง แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนในขณะนี้คือปัญหา สภาพคล่อง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับกรณีดำเนินธุรกิจแล้ว เมื่อธุรกิจขาดสภาพคล่องก็ต้องขายสินทรัพย์ที่มีอยู่ เพื่อให้มีเงินไปชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ ดังนั้นในกรณีของรัฐบาลกับชาวนาก็เช่นเดียวกัน

"ถ้ามองในมุมการบริหารธุรกิจ วิธีแก้ที่ดีที่สุด คือการพยายามขายข้าวออก เอาข้าวแปลงเงินสดใช้คืนเจ้าของ ข้าวไป แม้จะประสบการขาดทุนบ้าง แต่เรากำลังพูดถึงเรื่องสภาพคล่อง ธุรกิจเอกชนในอดีตเคยประสบปัญหาเวลา เงินหมุนเวียนไม่เพียงพอ จำเป็นต้องขายทรัพย์สิน แม้จะขายได้ราคาที่ไม่สูงนักแต่จำเป็น เพื่อเอาชีวิตรอด เอาเงินสด มาใช้เจ้าหนี้ กรณีนี้ชาวนาก็คือเจ้าหนี้" ผู้ว่าฯ ธปท.กล่าว

ส่วนกรณีที่กระทรวงการคลังส่งหนังสือเชิญให้ธนาคารทั้งของรัฐและเอกชนร่วมประมูลเพื่อปล่อยสินเชื่อ สำหรับโครงการจำนำข้าว แต่พบว่าไม่ได้รับความสนใจจากธนาคารรายใดนั้น ผู้ว่าฯ ธปท. มองว่า แต่ละธนาคาร

อาจจะมีข้อติดขัดในทางกฎหมาย ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีมุมมองและความเสี่ยงทางกฎหมายที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ ธป.ท.คงไม่เข้าไปดูแลในเรื่องนี้ เพราะเชื่อว่าธนาคารพาณิชย์จะมีความสามารถในการพิจารณาและตัดสินใจเอง

**ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)**

## ทีดีอาร์ไอแนะรัฐเทขายข้าวใช้หนี้ชาวนา

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึงโครงการรับจำนำข้าวว่า เป็นโครงการที่ล้มละลายตั้งแต่เริ่มโครงการ เพราะรัฐบาลรับซื้อแพงแต่กลับขายถูก ขณะเดียวกันแม้รัฐบาลจะนำข้าวบางส่วนไปขายเพื่อสร้างรายได้แต่มีก็จะยังมีปัญหาขาดทุนตลอด โดยเชื่อว่าจุดที่รัฐบาลรับซื้อก็จุดที่รัฐบาลขายข้าวเป็นจุดที่มีทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุด ทำให้เงินที่ได้มาน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

ขณะเดียวกันเมื่อย้อนกลับไปดูโครงการนี้พบว่าตั้งแต่เริ่มโครงการไม่มีการทำบัญชีโครงการอย่างเป็นระบบ และหากทำบัญชีอย่างเป็นรูปธรรมพบว่า รัฐบาลมีภาระที่ต้องจ่ายเงินให้ชาวนาถึง 124,000 ล้านบาท และคาดว่าในปีที่รัฐบาลจะขายข้าวได้เพียง 10,000-15,000 ล้านบาท นั้นหมายถึง รัฐบาลยังขาดเงินที่จะมาจ่ายชาวนาอีกนับแสนล้านบาท โดยรัฐบาลเตรียมหาเงินจากแหล่งต่าง ๆ มาหมุนเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง หรือการชะลอการขอกู้เงินของรัฐบาลวิสาหกิจ เพื่อเปิดทางให้ ธ.ก.ส.มีเม็ดเงินไปกู้ซึ่งพอจะทำให้หนี้โดยรวมของรัฐบาลไม่ใหญ่จนเกินไป

ประธานทีดีอาร์ไอยังกล่าวอีกว่า ปัญหาจริงๆของโครงการรับจำนำข้าวมีมากกว่าเรื่องการขาดสภาพคล่อง ซึ่งถ้าหากทำบัญชีแล้วย้อนกลับไปดูผลการดำเนินการที่ผ่านมาตลอดฤดูกาลปี 2554-2556 รัฐบาลได้ซื้อข้าวจากชาวนาโดยจ่ายเงินไปแล้วจำนวน 700,000 ล้านบาท แต่ขายข้าวได้เพียง 150,000 ล้านบาท ซึ่งยังขาดเงิน 500,000 กว่าล้านบาท โดยในส่วนนี้รัฐบาลต้องไปกู้เพื่อมาถมส่วนต่างที่ขาดไปและเป็นการกู้เงินเต็มวงเงินจนไม่สามารถทำได้ อีก ซึ่งการดำเนินการในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าโครงการนี้มีรายจ่ายมหาศาล แต่กลับสวนทางกับรายรับที่มีไม่มาก รวมทั้งยังก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจไทย ไล่เรียงตั้งแต่การใช้งบประมาณมหาศาล การทำลายตลาดข้าวจากการที่รัฐบาลกลายเป็นผู้ผูกขาดการซื้อ-ขายข้าว จนทำให้ตลาดการส่งออกข้าวไทยเสียหายไปด้วย และที่สำคัญโครงการนี้ไม่สามารถช่วยชาวนาได้อย่างยั่งยืน

ขณะที่ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลานักวิชาการเกียรติคุณทีดีอาร์ไอระบุว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นการคอร์รัปชันแบบมีใบเสร็จและเป็นกระบวนการคอร์รัปชันที่ใหญ่มาก โดยเฉพาะในกระบวนการขายข้าวในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดและมีการออกใบเสร็จการขายโดยรัฐบาลซึ่งโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในนโยบายประชานิยม(populism)ของพรรคการเมืองที่ใช้หาเสียงเพื่อหวังผลคะแนนเสียงประชาชนในระยะสั้นแต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาว โดยขณะนี้รัฐบาลตกอยู่ในภาวะตันในทุกๆด้านทั้งกฎหมายเลือกตั้งและไม่มีเงินที่จะมาจ่ายหนี้แก่ชาวนาหรือเรียกว่าเข้าตาจนแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะอยู่ในภาวะล้มละลาย เนื่องจากรัฐบาลมีข้าวที่ขายไม่ออกซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินมหาศาลในระยะสั้นที่สามารถนำมาแปลงเป็นเงินได้ แต่หากปล่อยทิ้งไว้ในระยะยาวรัฐบาลอาจล้มละลายได้ เพราะข้าวที่เก็บในโกดังนานๆก็จะเสื่อมคุณภาพทางออกที่รัฐบาลสามารถทำได้ในขณะนี้คือการนำข้าวออกมาขายเป็นอีกหนทางที่รัฐบาลจะมีเงินสดมาจ่ายหนี้สินให้ชาวนาในขณะนี้

นอกจากทางออกในการเทขายข้าวแล้ว ดร.อัมมาร ยังระบุอีกว่า หากคนของรัฐบาลยอมคายเงินคอร์รัปชันที่ดึงไปจากกระบวนการขายข้าวจำนวนหลายหมื่นล้านบาท เชื่อว่ารัฐบาลจะมีเงินสมทบอีกก่อนที่สามารถนำมาจ่ายหนี้แก่ชาวนาได้และสิ่งที่รัฐบาลต้องทำในเวลาตอนนี้คือควรยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวแล้วกลับไปสู่ระบบเดิมซึ่งจะช่วยลดกระบวนการคอร์รัปชัน ไม่เช่นนั้นอาจนำมาซึ่งความหายนะได้

สอดคล้องกับความคิดเห็นของรศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอที่ระบุว่า หากรัฐบาลยังยืมนโยบายที่จะดำเนินโครงการรับจำนำข้าวอีกสถานะในการส่งออกข้าวของประเทศไทยจะตกต่ำน่าซึ้งยังเป็นการกฤษฎทางให้เวียดนามและอินเดียครองแชมป์ในการส่งออกข้าวในตลาดโลกด้วยขณะที่ผู้ส่งออกข้าวของไทย

เริ่มผันตัวไปทำธุรกิจต่างประเทศบ้างแล้ว ส่วนผลกระทบในประเทศที่กำลังประสบปัญหาในขณะนี้ คือชาวนายังไม่ได้เงิน ราคาข้าวตก แสดงให้เห็นถึงปัญหาการบริหารจัดการอย่างไม่เป็นระบบของรัฐบาล

ส่วนทางออกอีกทางของรัฐบาลในการหาเงินมาจ่ายหนี้สินนั้น ดร.นิพนธ์เห็นด้วยกับแนวคิดของผู้นำเกษตรกรใน จ.พิจิตร นั่นคือ การให้ชาวนานำใบประทวนข้าวที่องค์กรคลังสินค้า(อศส.)ออกให้เกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวเพื่อให้นำไปยื่นรับเงินจากธ.ก.ส. ไปขอกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่น ทั้งนี้รัฐบาลต้องไปขอร้องสถาบันการเงินให้เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งจะเป็นอีกวิธีที่ไม่ถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายรัฐธรรมนูญ เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลกำลังอยู่ในสถานะรัฐบาลรักษาการณ์

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการที่ตีอาร์ไอเห็นตรงกันว่า แม้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ชาวนาไม่ได้รับเงินจากการขายข้าวให้รัฐบาล แต่สิ่งนี้คือบทเรียนราคาแพงที่จะทำให้รัฐบาลชุดต่อไปที่จะเข้ามาบริหารประเทศตระหนักถึงหนทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาตลาดการส่งออกข้าวที่มีคุณภาพโดยการช่วยเหลืออาชีพชาวนาได้อย่างยั่งยืนและจริงจัง ด้วยการทำให้ชาวนาสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ดีและมีคุณภาพ ทำให้ขายได้ราคาดีตามกลไกของตลาดที่มีอยู่นั้นคือรัฐบาลต้องพัฒนาการเพิ่มผลผลิตข้าว ด้วยโครงการวิจัยและการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ข้าวไทยกลับมาผงาดอีกครั้งกับการส่งออกข้าวในเวทีระดับโลก

**ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์**

## **แบงก์เมินปล่อยกู้ข้าวให้รัฐบาล**

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังมีการส่งหนังสือชี้ชวนธนาคารพาณิชย์ 34 แห่งมาร่วมประมูลเงินกู้ก้อนแรก 2 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก โดยมีเนื้อหาอ้างอิงถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ว่าการจ่ายเงินในโครงการจำนำข้าว พร้อมระบุถึงวงเงินกู้ในรอบแรกนี้ 2 หมื่นล้านบาทและเปิดให้แต่ละธนาคารเข้าร่วมประมูลขั้นต่ำไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืม 15 เดือน เริ่มเบิกเงินกู้วันที่ 4 ก.พ.2557 โดยมีกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ค้ำประกันทั้งเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย

แหล่งข่าวจากธนาคารพาณิชย์ กล่าวว่า จากการพูดคุยกับธนาคารหลายแห่งเชื่อว่าไม่น่าจะมีธนาคารใดที่เข้ายื่นประมูลวงเงินกู้ 2 หมื่นล้านบาท จากกระทรวงการคลังที่จะนำไปใช้ในโครงการจำนำข้าว เนื่องจากขณะนี้ไม่มีธนาคารใดกล้าเสี่ยงที่จะปล่อยกู้ในโครงการที่ยังไม่มีความชัดเจนด้านกฎหมาย

ปิติ ตันตเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย เปิดเผยว่า ธนาคารไม่ได้เข้าร่วมเสนอดอกเบี้ยเพื่อยื่นประมูลเงินกู้วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการจำนำข้าว ในรอบแรกนี้ เนื่องจากยังมีประเด็นความเสี่ยงทางข้อกฎหมายที่ไม่ชัดเจน ซึ่งต้องส่งให้คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงตรวจสอบก่อน ทำให้ยื่นเรื่องไม่ทันในเวลา 10.00 น. ตามที่ทางการกำหนดไว้

อย่างไรก็ดี ธนาคารยังไม่สามารถตอบได้ว่าในการเปิดประมูลรอบถัดไปธนาคารจะเข้าร่วมหรือไม่ แต่จะมีการพิจารณาตามเงื่อนไข ความเสี่ยง สภาพคล่องและผลตอบแทน ตามเกณฑ์ปกติ

พยุศักดิ์ ซาติสุทธิผล ในฐานะกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารยังไม่มีพิจารณาปล่อยกู้ในโครงการดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ธนาคารได้มีการยืนยันผ่านสื่อไปแล้วว่าธนาคารไม่ได้ปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลในโครงการนี้ และคณะกรรมการธนาคารไม่เคยพิจารณาการอนุมัติเงินกู้ตามข่าวลือนี้ ตลอดจนรัฐบาลไม่เคยขอความร่วมมือจากธนาคารให้พิจารณาเงินกู้จำนวนดังกล่าว อยากไม่อยากจะให้ลูกค้าเชื่อข่าวลือที่ออกมาตามโซเชียลมีเดีย

ธีรพันธ์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า ธนาคารไม่ได้เข้าร่วมประมูลสินเชื่อเพื่อนำไปใช้จำนำข้าวตามหนังสือชี้ชวนของกระทรวงการคลังในรอบแรกนี้

ขณะที่ โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย เลี่ยงที่จะตอบคำถามของผู้สื่อข่าวในการปล่อยกู้ในโครงการจำนำข้าว

มนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. กล่าวว่า คณะกรรมการยังไม่เคยมีการประชุมอนุมัติให้ธนาคารกู้เงินจำนำข้าวรอบใหม่ และ ยังไม่มีกำหนดว่าจะประชุมเรื่องนี้หรือไม่ เนื่องจากสภาพพนักงานของธนาคารคัดค้านการนำเงินของธนาคารไป จ่ายค่าจำนำข้าว ทำให้ต้องชะลอพิจารณาเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการของธ.ก.ส. มีทนายคดี เล็กอุทัย รักษาการ รมช.คลัง เป็นประธานธนาคาร ซึ่งมีปัญหา ว่าสามารถอนุมัติเงินกู้ดังกล่าวได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังถูกสภาพพนักงานของ ธ.ก.ส.ต่อต้านยังหนักไม่ให้ใช้เงิน ของธนาคารไปจ่ายจำนำข้าวเพิ่มจากมติ ครม. เดิม คือ ไม่เกิน 5 แสนล้านบาท หากจะให้จ่ายเพิ่มกระทรวงการคลัง จะต้องเป็นผู้หาเงินมาให้ไม่ใช่ให้ธนาคารกู้เพิ่ม

ยรรยง พวงราช รักษาการ รมช.พาณิชย์กล่าวว่า ที่ไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารของรัฐได้ เพราะติดที่ พนักงานของธนาคารรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารออมสิน คัดค้าน ไม่ยอมให้ธนาคารปล่อยกู้เพราะบุคคลเหล่านี้เห็นแก่ตัว มองถึงประโยชน์ของตนเองเพียงฝ่ายเดียวไม่เห็นใจ เกษตรกร

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาร.ก.ส.ได้เงินจากโครงการรับจำนำข้าวปีละจำนวนมาก ที่สำคัญเงินที่รัฐกู้จาก ธ.ก.ส. หรือออมสิน รัฐก็จ่ายดอกเบี้ยให้อัตราดีกว่าจากธนาคารพาณิชย์แห่งอื่น ๆ ด้วยซ้ำ

ตอนนี้ ชาวนากำลังเดือดร้อนมาก เพราะรัฐยังไม่สามารถหาเงินมาจ่ายให้ได้ ซึ่งขณะนี้รัฐกำลังอยู่ใน ขั้นตอนการหาเงิน และทำในหลายๆทาง รัฐไม่จนปัญญาแน่นอน เชื่อว่าน่าจะสามารถหาเงินมาให้ชาวนาได้ในเร็ว ๆ นี้ และรัฐบาลอาจพิจารณาไม่ให้นำธนาคารรัฐเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวอีกต่อไป ยรรยง กล่าว

รายงานข่าวจากธ.ก.ส. แจ้งว่า ขณะนี้ รัฐบาลเพิ่มจ่ายเงินค่าข้าวให้กับเกษตรกรที่นำข้าวมาเข้าโครงการ รับจำนำ 2556/57 (รอบแรก) ได้ประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ยังต้องเร่งหาเงินอีก 1 แสนล้านบาท เพื่อนำมาจ่ายเงินค่า ข้าวที่ยังค้างเกษตรกร เพราะมีปริมาณข้าวเปลือกเข้าโครงการรอบนี้ถึง 10 ล้านตัน โดยเงินจ่ายค่าข้าวจะมาจาก 2 แหล่ง คือเงินกู้ และเงินจากการระบายข้าว ที่กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งระบายข้าวผ่านหลายช่องทาง เช่น ให้น้ำมันเชื้อ ทางการตรง และการขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

วิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ต้องการวิงวอนให้พนักงานธนาคารรัฐ เห็นใจเกษตรกร และปล่อยกู้เพื่อให้รัฐเอาเงินมาจ่ายเกษตรกร เพราะขณะนี้เกษตรกรจำนวนมากเดือดร้อนอย่างหนัก จนแทบจะอดทนรอเงินจากรัฐไม่ได้แล้ว เนื่องจากรอคอยมานาน 3-4 เดือน ตั้งแต่เริ่มนำข้าวไปเข้าโครงการรับจำนำ เมื่อเดือนต.ค. 2556 ที่ผ่านมา

ชาวนาเดือดร้อนหนักมาก เป็นหนี้เป็นสินทั้งธ.ก.ส. เพราะเรากู้เงินค่ามาก่อน เพื่อใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว ทั้งค่าเช่ารถเกี่ยวข้าว ค่ารถขนส่งข้าวไปโรงสี แล้วยังจะมีค่ายา ค่าปุ๋ย ค่าพันธุ์ข้าว และหนี้สินที่ต้องกู้เพื่อนำมา เพาะปลูกข้าวฤดูกาลใหม่อีก รวมถึงค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าลูกไปโรงเรียน หนี้สินรัดตัวขึ้นทุก วัน จึงอยากวิงวอนให้เห็นใจชาวนาบ้าง วิเชียร กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากพนักงานธนาคารรัฐยังไม่เห็นใจ และยังคงคัดค้านการปล่อยกู้ให้โครงการรับจำนำข้าว กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศได้หารือกันแล้วว่าอาจจะถอนเงินฝากออกจากธนาคารรัฐเหล่านั้น แล้วไปฝากที่ธนาคาร พาณิชย์แห่งอื่นหรืออาจไม่ใช้บริการธนาคารรัฐอีก

**ที่มา โพสต์ทูเดย์**

## **โรงสีไวยรัฐค้างค่าเช่าโกดัง**

นายมนัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการให้เช่าโกดังกลางใน โครงการรับจำนำ ยังไม่ได้รับเงินค่าเช่าจำนวนหลายล้านบาท รวมทั้งในสวนของผู้ประกอบการโรงสีที่ทำการสีแปร และส่งมอบข้าวเข้าคลังกลางไปหมดแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเอกสารการเปิดแอลซีที่ผู้ประกอบการได้เปิดไว้กับธนาคาร

เพื่อเป็นหลักประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายต่อสินค้า ที่ผู้ประกอบการโรงสีจะมีเงินมาจ่ายคืนให้กับคู่สัญญาคือ องค์กรการคลังสินค้า (อคส.) หรือองค์กรการตลาดเพื่อเกษตรกร (อตค.)

ทั้งนี้ความล่าช้าของแอลซีส่งผลให้โรงสีต้องรับภาระจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารต่อไปจนกว่าจะได้ เอกสารการเปิดแอลซีคืนจากคู่สัญญา โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสูง 1% ต่อเดือนและแต่ละรายก็เปิดแอลซีที่มูลค่า 1 ล้านบาทขึ้นไปตามจำนวนข้าวที่รับมาสีแปรในโรงสี และหากยังไม่ได้รับแอลซีคืนก็ไม่สามารถนำเงินที่ค้ำประกันไว้ กับธนาคารออกมาใช้ได้ สำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่กระทรวงพาณิชย์ปิดชั่วคราวและ เจ้าหน้าที่ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานทำให้ทุกอย่างล่าช้าไปด้วย ดังนั้นจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง ดำเนินการให้ธนาคารคืนเอกสารแอลซีให้โรงสี

“ตอนนี้ถือว่าผู้ประกอบการโรงสีตงงาน เพราะก่อนที่จะมีโครงการรับจำนำเราสามารถทำการค้าได้เอง รับคำสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศโดยตลอดในราคาที่แข่งขันได้ แต่พอมีโครงการรับจำนำเราไม่สามารถค้าขายได้ ตามปกติเพราะต้องทำตามคำสั่งรัฐบาลเพราะต้องเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวไม่ทำก็ไม่ได้เพราะข้าวทุกเมล็ดอยู่ใน มือของรัฐบาลไม่ร่วมก็ไม่มีการทำแต่เมื่อสิ้นสุดโครงการผมเห็นว่าไม่ควรทำอีกแล้วโครงการนี้แม้ใครๆจะมองว่าโรงสี ได้ผลประโยชน์มากที่สุด แต่หากเป็นไปได้ก็อยากให้มีการค้าขายกับตามกลไกตลาด

นายมนัสกล่าวว่หลังจากรัฐบาลเริ่มดำเนินการโครงการรับจำนำเข้ามาตั้งแต่ปี 54 เป็นต้นมาก็เห็นผล ชัดเจนแล้วว่าโครงการนี้ล้มเหลวและไม่ควรดำเนินการต่อไป แม้ว่ารัฐบาลจะยังยืนยันว่ามีงบประมาณมาจ่ายให้กับ ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการก็ตาม แต่ปัจจุบันชาวนาที่เข้าร่วมโครงการก็ยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งเห็นว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการใน สิ้นเดือนก.พ. นี้ หากมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาก็ไม่ควรสานต่อโครงการนี้อีก ควรปล่อยให้ไปไปตามกลไกของตลาดให้ มากที่สุด ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์มากที่สุด

ที่มา เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม ได้คาดการณ์ส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2557 ว่าจะมี ปริมาณสูงถึง 517,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 243 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7,800 ล้านบาท) หรือเพิ่มจาก เดือนมกราคม 2556 ถึง 16.4% และ 19.5% ในทางปริมาณและมูลค่าตามลำดับ โดยมีคู่ค้าสำคัญคือจีน และคาดว่า ตลอดปีนี้จะสามารถส่งออกข้าวได้ระหว่าง 6.5-7 ล้านตัน

ที่มา VietnamPlus

## พม่า

สำนักข่าวมิชชีมาของพม่า ระบุว่า ปัจจุบัน พม่าเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องข้าวอีกครั้ง ซึ่งศักยภาพ ด้านการเกษตรและทรัพยากรที่มีมหาศาล พม่ามีโอกาสมากที่จะกลับมาขึ้นบนเส้นทางนี้ แต่การปิดประเทศอย่าง ยาวนาน ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ต่างพัฒนาไปไกลแล้ว จึงเป็นความท้าทายที่สำคัญว่าพม่าจะใช้ยุทธศาสตร์อะไรเพื่อ ทวงคืนสถานะผู้ส่งออกข้าวเบอร์หนึ่งของโลก

นายอ่อง จ่อ อู เลขาธิการสมาพันธ์ข้าวพม่า มองว่า เป้าหมายที่จะทวงคืนแชมป์ส่งออกข้าวอาจต้องใช้ เวลาอย่างน้อย 5-10 ปี

จากข้อมูลขององค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ในเดือน พ.ย.ปีที่แล้ว พบว่า พม่าเป็นประเทศ ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 10 ของโลก โดยอินเดียเป็นแชมป์ ด้วยปริมาณส่งออก 8.58 ล้านตัน เมื่อวัดปริมาณการ ส่งออกเฉลี่ยระหว่างปี 2554-2556 ตามมาด้วยไทยที่มีตัวเลขส่งออกเฉลี่ย 8.06 ล้านตัน และเวียดนามที่ส่งออกรวม

7.24 ล้านตัน แต่ปริมาณการส่งออกข้าวของพม่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้เฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 646,000 ตัน ยังตามหลังประเทศอื่น ๆ อยู่อีกไกล รวมถึงเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา

ในปี 2554 ตัวเลขพื้นที่ปลูกข้าวในพม่าอยู่ที่ 8 ล้านเฮกตาร์ และผลิตข้าวได้ประมาณ 30 ล้านตัน แต่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการบริโภคในประเทศ ทางกรมพม่าจึงต้องการเพิ่มยอดการส่งออกข้าวในปีนี้ 2 เท่าจากเดิม และตั้งเป้าส่งออกให้ได้ 2.5 ล้านตันในปี 2558

เป้าหมายของพม่าที่จะทวงความยิ่งใหญ่ในตลาดข้าวไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝัน เพราะในช่วงหลายปีมานี้ พม่าส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศมากขึ้น ทั้งการส่งข้ามแดนไปยังจีน และตลาดสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวจากพม่าหลังเปิดประเทศ รวมถึงประเทศในแอฟริกาตะวันออกและรัสเซียที่ซื้อข้าวหนึ่งจากพม่า แม้แต่ญี่ปุ่นที่พิถีพิถันเรื่องข้าวมาก ก็อุดหนุนพม่าด้วยเช่นกัน

น่าสนใจว่า การจะขับเคลื่อนไปถึงเป้าหมายดังกล่าว ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเดินบนถนนโรยกลีบกุหลาบ เพราะการเตรียมพร้อมเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว และการกลับเข้าสู่ตลาดโลก เป็นเรื่องสำคัญที่พม่าต้องจัดการอย่างมียุทธศาสตร์ เพราะปัจจุบันมีผู้เล่นในตลาดหลายราย

สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ ประเมินว่า พม่าถูกคู่แข่งในภูมิภาคนำทางหลายช่วงตัว เนื่องจากตำแหน่งผู้ส่งออกไม่ได้วัดเฉพาะปริมาณการเพาะปลูก แต่ยังรวมถึงขีดความสามารถในการผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูก การสีและคัดแยกข้าว

ปัจจุบัน เกษตรกรพม่ายังพึ่งพาเทคโนโลยีการสีข้าวจากจีนที่คุณภาพไม่ดีนัก รวมถึงยังติดขัดเรื่องระบบการจัดเก็บ ระบบคลังสินค้าและการขนส่งที่ยังพึ่งพารถบรรทุกมากกว่าเรือ ส่งผลให้ต้นทุนสูงและขีดความสามารถในการแข่งขันต่ำกว่าคู่แข่ง

ที่สำคัญ ทางกรมพม่าต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าจะให้ความสำคัญกับตลาดระดับบนหรือล่าง โดยพม่ามีศักยภาพที่จะทำตลาดบน เพราะมีข้าวปอร์ ซาน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติและความหอมติดอันดับโลก ไม่แพ้หอมมะลิ สามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองขายในตลาดพรีเมียม แต่ติดขัดเรื่องกระบวนการหลังเพาะปลูก และคู่แข่งต่างก็เดินบนเส้นทางคุณภาพกันหมดแล้ว

ขณะที่ตลาดระดับล่างเป็นสิ่งที่พม่าทำได้ง่ายกว่า และยังมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ ทั้งแอฟริกาและเอเชีย มองพม่าแล้วต้องย้อนดูไทยว่าจะหลุดพ้นหล่มจำนำข้าวเมื่อไร หรือจะรอให้พม่าแข่งไทยไปก่อนแล้วค่อยแก้ไข

*ที่มา โปสเตอร์เดย์*

## เกาหลีใต้

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานอ้างสถิติของเกาหลีใต้ระบุว่า การบริโภคข้าวในเกาหลีใต้ลดลงเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ความต้องการบริโภคลดลง แต่ความต้องการอาหารสำเร็จรูปกลับเพิ่มขึ้น

สถิติเกาหลีใต้ระบุว่า ความต้องการบริโภคข้าวต่อหัวของเกาหลีใต้ในปีที่แล้วอยู่ที่ 67.2 กก. ลดลงร้อยละ 3.7 จากปี 2555 ตัวเลขดังกล่าวลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี 2506 และคิดเป็นร้อยละ 49.3 ของจำนวนที่มีการบริโภคมากที่สุดในปี 2513 ซึ่งอยู่ที่ 136.4 กก. การบริโภคข้าวในเกาหลีใต้ลดลงขณะที่ประชาชนหันไปบริโภคอาหารอื่น ๆ เช่น มันฝรั่ง และมีการบริโภคอาหารสำเร็จรูปและเนื้อสัตว์มากขึ้น ส่วนการบริโภคธัญพืชอื่น ๆ เช่น ข้าวบาร์เลย์ แป้งสาลี ถั่ว และมันฝรั่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2555 เป็น 8.1 กก. ในปี 2556

*ที่มา สำนักข่าวไทย*

## อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรักได้จัดการประมูลซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศอูรูกวัย บราซิล อาร์เจนตินา หรือ สหรัฐฯ และข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ สเปน หรือออสเตรเลีย จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2557 โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 6 ก.พ. ศกนี้

ทั้งนี้ มีรายงานว่ามีการเสนอข้าวจากอาร์เจนติน่าในราคาต่ำที่สุดที่ 703.8 เหรียญสหรัฐต่อตัน (cif free out or ciff) ขณะที่ข้าวจากอุรุกวัยมีการเสนอราคาที่ 713 เหรียญสหรัฐต่อตัน (cif free out or ciff) และข้าวจากสหรัฐอเมริกา เสนอที่ 725.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน (cif free out or ciff)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

